

# เชิงโปรดัคชั่น กลุ่มคนรุ่นใหม่ จัดประกวดมิสแกรนด์บุรีรัมย์ 2016



นายอวิรุทธ์ อรรคบุตร กรรมการผู้จัดการ เชิงโปรดัคชั่น ได้รับมอบหมายจาก นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดประกวดมิสแกรนด์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อค้นหาตัวแทนสาวงามเข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2016

นายอวิรุทธ์ อรรคบุตร กล่าวในฐานะผู้จัดการว่า จังหวัดบุรีรัมย์ มีความโดดเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อ รวมถึงกีฬาฟุตบอลประจำจังหวัด จึงตัดสินใจเลือกจัดประกวดมิสแกรนด์ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อค้นหาสุดยอดสาวงาม ที่มีความเพียบพร้อม เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2016 รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นที่ประจักษ์มากยิ่งขึ้นอันจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจในจังหวัดของตนเอง

การจัดประกวดมิสแกรนด์บุรีรัมย์ 2016 เป็นการรวมทีมงานคนรุ่นใหม่ จากกลุ่ม เชิงโปรดัคชั่น และเยาวชนในจังหวัดบุรีรัมย์ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการเป็นผู้ดำเนินการจัดงานประกวดมิสแกรนด์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมมือและผนึกกำลังสร้างสรรค์ผลงานทุกกระบวนการ ถึงแม้การจัดประกวดในปีแรก ผลตอบรับจากผู้สนับสนุนยังไม่มากพอ จึงอยากขอความอนุเคราะห์ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการต่างๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาจังหวัดให้เป็นที่รู้จัก โดยใช้สื่อกลางจากเวทีการประกวดมิสแกรนด์บุรีรัมย์ ให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตาสาธารณชนทั่วประเทศ ทางทีมงานมีความหวังและยินดีอย่างยิ่งในการสนับสนุนและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนการทำงานของเยาวชนคนรุ่นใหม่

กองประกวดมิสแกรนด์บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสาวงามเดือนมีนาคม ถึง 20 เมษายน 2559 ที่ผ่านมาผู้ให้ความสนใจสมัครเป็นจำนวนมาก ทางกองประกวดจึงได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร ให้เหลือ 10 คนสุดท้าย เพื่อเข้าสู่รอบตัดสิน โดยคัดเลือกจากการแนะนำตนเอง การทดสอบปฏิภาณไหวพริบ และการโชว์ความสามารถพิเศษ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาบุรีรัมย์ และในวันที่ 30 เมษายน 2559 กองประกวดมิสแกรนด์บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเก็บตัวผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 10 คน โดยแสดงศักยภาพออกมา ผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การถ่ายแบบชุดว่ายน้ำ ชุดเสื้อมิสแกรนด์บุรีรัมย์ รวมถึงชุดผ้าชิ้นดินแดง หนึ่งในเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดบุรีรัมย์ บรรยากาศการเก็บตัว เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ผู้เข้าประกวดได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น

การประกวดรอบตัดสินจัดขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาบุรีรัมย์ โดยมีการประกวดทั้งหมด 2 รอบ ได้แก่ รอบชุดราตรี และ รอบตอบคำถามเพื่อแสดงทัศนคติ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าชมการประกวดรอบตัดสิน และให้กำลังใจสาวงามสาวงามทั้ง 10 คน ที่จะเป็นตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ ไปประกวดต่อใน

เวที มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2016 ในระดับประเทศต่อไป